
sþ. 111. Fyrirspurn [107. mál]
til fjármálaráðherra um samræmingu á skráningu og mati fasteigna.

Frá Gunnari G. Schram og Karvel Pálmasyni.

Hvað líður framkvæmd þingsályktunar þeirrar sem samþykkt var á Alþingi 21. maí 1981
þar sem ríkisstjórninni var falið að láta hraða undirbúningi þess að koma á samræmingu og
hagræðingu hjá þeim aðilum sem annast mat og skráningu fasteigna í landinu?


